
 
 

  

Fundargerð stjórnarfundar BÍS 
 
Með þessu bréfi er boðað til 7. stjórnarfundar BÍS árið 2024. Fundurinn 
verður haldinn þriðjudaginn 23.apríl frá 19:30-21:45 í Hraunbæ 123.  
Boðuð á fundinn eru stjórn BÍS, áheyrnarfulltrúi ungmenna og 
framkvæmdastjóri BÍS. 
 
Fundarstjóri: Harpa Ósk Valgeirsdóttir 
Mætt: Harpa Ósk Valgeirsdóttir, Auður Sesselja Gylfadóttir, Davíð 
Þrastarson, Guðrún Stefánsdóttir, Sævar Skaptason, Þórhallur 
Helgason 
 
Setning- Harpa 

Nýtt stjórnarfólk boðið velkomið 

 

BÍS 

Vinnuáætlun og verkaskipting stjórnar - Harpa 

-Fundir verða á óbreyttum tíma, annan hvern þriðjudag 

Samstarfssamningur stjórnar - Laddi 

Skipan stjórna dótturfélaga - Harpa 

- Stjórnir dótturfélaga verða óbreyttar 

- Möguleiki á auknu umfangi grænna skáta sem vísað er til stjórnar 

grænna að skoða hvort hún sé raunhæf. 

Átaksverkefni ársins 2024 – Harpa  

-Guðrún vill fjölga skátafélögum, byrja á norðurlandi, einnig fjölga 

drótt og rekkaskátum 

-Davíð vill bæta aðstöðu á úlfljótsvatni MÚSA 

-Sævar vill skoða ímynd “BÍS” út í skátaheimi og mögulega fara í 

einhverja rýni 

 -Guðrún segir að mögulega sé misskilningur að SSR sé að fá 

einhverja fjármuni frá “BÍS” og að “BÍS” sé að mismuna milli SSR og annara 

félaga.  

- Auði finnst skemmtilegast að vera með drekafundi, og vill 9 tíma 

svefn 

- Láru finnst samvinna mikilvægust í skátastarfi 

- Hörpu langar að taka á landsbyggðinni og fjölga skátafélögum, og 

stofna nýliðaprógram fyrir nýja eldri og heldri skáta 



 
 

  

-Laddi vill virkja útilífsráð 

 

Úlfljótsvatn 

Starfslýsing og auglýsing starfs   

- auglýsing komin í loftið varðandi stöðu “leiðtoga” á ÚSÚ, aðili sem leiðir 

hóp af starfsfólki og sjálfboðaliðum á praktískum grunni frekar en að vera 

“stjórnandi”. Einhver blanda viðhaldsumsjónar og dagskrárumsjónar. 

- Ef þetta heppnast er möguleiki á að fá annan aðila bara inn í viðhald. 

- Framkvæmdar og fjármálastjórn er inni í H123. 

- Skátabúðin flytur sig á Úlfljótsvatn í sumar og rekur þar búðina.  

Samkomulag við fræðasetrið á Úlfljótsvatni   varðandi viðhald og 

uppbyggingu, sjá tölvupóst 

- Stjórn vísar þessu á Framkvæmdarstjóra og Fjármálastjóra varðandi 

útfærslu á hvaðan peningarnir eiga að koma og hafa hér með heimild til að 

ljúka málinu innan eðlilegra marka. 

Undirbúningshelgar ÚSÚ í vor 

- verið að vinna í þessu með Tero  

Skátaþing   

Endurmat 

-Endurmatið er til og stjórnarmenn fara yfir það á eigintíma 

WSJ fararhópur 2023 

Niðurstöður funda og næstu skref 

- Stjórn hefur boðað fararstjórn á fund og mun boða á næstunni 

sveitarforingja og IST 

Skýrsla DM -Trúnaðarmál 

Önnur mál 

Vinuhópar-open call 

- Harpa opnar opencall með samþykki stjórnar 

Orkudrykkir á landsmóti 

- Engir orkudrykkir á landsmóti, og ekkert nikotín 

Grindavíkuraðstoð  

-Harpa fylgir eftir og lætur stjórn vita 

  



 
 

  

Viðburðir og verkefni fram undan: 
 
 

Dags. Viðfangsefni 
17.apríl Samráðsfundur BÍS, KFUM og 

samskiptaráðgjafa 

18.apríl Framkvæmdaráðsfundur 

24.apríl NSK undirbúningsfundur fararhóps til Færeyja 

29.apríl Uppgjörsfundur WSJ23 

9-12.maí Norðurlandaþing í Færeyjum 

22.maí Sjálfboðaliðagleði/fundur stjórnar, ráða og H123 


